



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 184 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559

ช่วงวันที่ 4-8 มกราคม 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เดือน ธ.ค. 58 ดีขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือน
- สภาพัฒน์ส่งออกตั้งเป้า ส่งออกปี 59 ขยายตัว 2% พุ่งเป้าตลาดสำคัญ CLMV
- ไตรมาสแรกปีงบรัฐเบิกจ่ายต่ำเป้า ลงทุนแสนอัด-ล้นช่วงที่เหลือพุ่ง 8%
- อนุมัติ 1,977 ล้านช่วยเอสเอ็มอี
- เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือน จากความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีน
- รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาวางเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวปี 59 อยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท
- อัตราเงินเฟ้อปีนี้หดตัวลงร้อยละ 0.9 ติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน ธ.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 65.1 สูงขึ้นจากระดับ 63.4 จุดในเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยบวกจาก 1) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 58 "ซ้อปึงเพื่อชาติ" 2) การปรับเพิ่มประมาณการณเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ 3)ราคาน้ำมันในประเทศซึ่งอยู่ระดับต่ำ ขณะที่ปัจจัยลบได้แก่ 1) ธปท. ลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 59 ลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 2) การส่งออกไทยที่ยังคงอยู่ในแดนลบต่อเนื่อง 3) ราคาดินค้าเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำ 4) เงินบาทที่อ่อนค่า 5) สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ยังส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกและไทยในอนาคต **สภาพัฒน์ออกคาดการณ์การส่งออกในปี 2559 ขยายตัวอยู่ที่ 2%** โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 219,300 ล้านดอลลาร์ หรือเฉลี่ยการส่งออกเดือนละ 18,275 ล้านดอลลาร์ สำหรับปัจจัยเสี่ยง คือ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดไว้ การเงินโลกยังคงมีความผันผวน ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติ การแข่งขันในตลาดโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบที่แนวโน้มลดลง ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรบางรายการตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง การย้ายฐานการผลิตเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าในต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อมูลค่าการส่งออกของภาคเอกชนอย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกสำคัญและจะทำให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ เช่น ตลาด CLMV ตลาดสหรัฐฯ เป็นต้น และปัจจัยค่าเงินบาทที่จะส่งเสริมให้การส่งออกดีขึ้น **สศค. เปิดเผย ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.-ธ.ค. 58)** พบว่า การเบิกจ่ายในภาพรวม (ณ 18 ธ.ค. 2558) ได้ 27.2% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30% ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 9.2% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่อยู่ 31,625 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 19% คาดว่าการลงทุนภาครัฐจะขยายตัว 8% จากการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนวงเงิน 7.8 หมื่นล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1.7 ล้านล้านบาท **ผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนของ สสว. 1,977 ล้านบาท** พัฒนาเอสเอ็มอีให้สามารถเดินหน้าได้จริง ประกอบด้วย การจัดสรรเงิน 437 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีสู่ตลาดโลก โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สร้างโอกาสเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โครงการป้องกันนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ได้จัดสรรเงิน 1,000 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีและธุรกิจการเกษตรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และจัดสรร 200 ล้านบาท พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ทอัพ นอกจากนี้จัดสรรเงิน 200 ล้านบาท ดำเนินโครงการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่ทำการอยู่แล้วให้เติบโตได้ยิ่งขึ้น พร้อมจัดสรร 40 ล้านบาท ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการครบวงจร เพิ่มอีก 20 แห่ง รวมทั้งอนุมัติ 100 ล้านบาท จัดตั้งร้านค้าประชารัฐ 148 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ออกมานั้นจะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับ ความสามารถในการผลิต นวัตกรรม การเชื่อมโยงและพัฒนา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป **เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนที่ 36.33 บาท/ดอลลาร์** สอดคล้องกับแรงขายสกุลเงินเอเชียในภาพรวม ท่ามกลางการดึง



ลงของตลาดหุ้นและสกุลเงินหยวนของจีน หลังนักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงก็ปรับตัวลดลง โดยถูกกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลาง และการร่วงลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทชะลอลงบางส่วนในช่วงท้ายสัปดาห์ หลังทางการจีนเข้ามาดูแลเงินหยวนให้เคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น **รวม.ท่องเที่ยวและกีฬา** ตั้งเป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวในปี 59 ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในปีนี้อยู่ราว 32 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 1.67 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมรายได้ของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 58 ที่มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท ขณะที่ในปี 60 ได้ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านล้านบาท **ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ธ.ค. 58 ลดลงร้อยละ 0.85** ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 58 ลดลง ร้อยละ 0.90 เป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.68 ในเดือน ธ.ค. ส่วนอัตราเงินเฟ้อปี 59 กระทรวงพาณิชย์คาดว่า จะอยู่ระหว่างร้อยละ 1-2 โดยมีสมมติฐานหลัก คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ที่ ร้อยละ 3-4 ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ 48-54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 36-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 59
- หุ้นจีนดิ่งเหว
- ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตราอ้างอิงสกุลเงินหยวนลงซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2544
- ชาอูดีอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันโลก
- ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนเดือน ธ.ค. 59 แตะระดับ 54.2
- จำนวนคนงานที่ตกปลดเดือน ธ.ค. ในสหรัฐ ต่ำสุดในรอบ 5 ปี

ธนาคารโลกประกาศคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือน ม.ค. 59 โดยมองว่าเศรษฐกิจโลกในปี 59 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 ลดลงจากร้อยละ 3.3 (มิ.ย. 58) เนื่องจากเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ เช่น จีน บราซิล และรัสเซีย ชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ชะลอลงตาม สำหรับเศรษฐกิจไทย ธนาคารโลกคาดการณ์ในปี 59 จะขยายตัวร้อยละ 2.0 เช่นเดียวกับการคาดการณ์ในรายงาน (ต.ค. 58) **จีนปิดตลาดหุ้นเป็นเวลาหนึ่งวัน หลังจากเปิดซื้อขายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง** เหตุหุ้นร่วงระนาวเกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สั่งทำ “เซอร์กิต เบรกเกอร์” ครั้งที่สองของสัปดาห์ (7 ม.ค.) ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในภูมิภาค และค่าเงินในภูมิภาค **China Foreign Exchange Trading System (CFETS)** รายงานว่า เงินหยวนปรับตัวลง 0.96% และที่ 6.5032 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2544 โดยในตลาดปริวรรต เงินตราต่างประเทศของจีนนั้น เงินหยวนได้รับอนุญาตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวัน **ชาอูดีอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน** หลังกลุ่มผู้ประท้วงชาวอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีหน่วยงานด้านการทูตของชาอูดีอาระเบียในอิหร่าน หลังจากชาอูดีอาระเบียได้ประหารชีวิตนักโทษคดีก่อการร้าย 47 ราย รวมถึง นิมร์ อัลนิมร์ นักการศาสนาชื่อดังชาวซุนนีทำให้ชาวอิหร่านไม่พอใจและก่อเหตุในที่สุด **ผลการสำรวจของมาร์กิตพบว่า** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนเดือนธ.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 54.2 จากเดือน พ.ย. 58 ที่อยู่ที่ระดับ 53.9 ทั้งนี้ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคบริการ **บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางานชั้นนำของโลก** รายงานว่าผู้ว่าจ้างในสหรัฐประกาศแผนปลดคนงาน 23,622 ตำแหน่งในเดือน ธ.ค. ต่ำที่สุดตั้งแต่ มิ.ย. 2000 และลดลง 24% จากเดือน พ.ย. และนับเป็นการปลดคนงานที่น้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 มกราคม 2559)

- แนวโน้มราคาน้ำมันในสัปดาห์หน้าหลังจากซาอุฯ ตัดความสัมพันธ์กับอิหร่าน
- มาตรการกระตุ้นของจีนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน